

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70 /BC-HĐND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 13/7/2022 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra **Báo cáo số 401/BC-HĐND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**. Tham dự họp có Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Lãnh đạo các Ban, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan. Qua nghiên cứu nội dung và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công để triển khai thực hiện với tổng số vốn là 2.783,517 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương là 1.192,73 tỷ đồng, nguồn ngân sách trung ương trong nước là 1.232,5 tỷ đồng, nguồn vốn ODA là 358,287 tỷ đồng). Đến nay đã thực hiện phân bổ được 2.636,389 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch vốn, còn lại 147,128 tỷ đồng chưa phân bổ.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, kết quả giải ngân đến ngày 07/7/2022 đạt 31,5%, mặc dù cao hơn 5,6% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Về thời gian chốt số liệu giải ngân tại Báo cáo của UBND tỉnh đến ngày 07/7/2022 là chưa phù hợp (theo quy định mốc thời gian báo cáo đến hết ngày 30/6), dẫn đến lệch số liệu kết quả giải ngân giữa các báo cáo của UBND tỉnh (tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân là 26,3%) và lệch số liệu so với Báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh (tỷ lệ giải ngân là 31,4%), đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả giải ngân đến hết ngày 30/6/2022 theo đúng quy định và thống nhất số liệu giữa các báo cáo. Đồng thời, chỉ đạo

tách riêng số liệu giải ngân nguồn vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 để các đại biểu xem xét kết quả giải ngân nguồn vốn này.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình giải ngân các nguồn vốn Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nội dung Báo cáo của UBND tỉnh còn chung chung chưa rõ, mới chỉ đánh giá được kết quả giải ngân các nguồn vốn, còn về nguyên nhân giải ngân chậm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân chưa cụ thể, không có bảng biểu chi tiết kèm theo. Việc đánh giá nguyên nhân giải ngân chậm chưa làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc chậm triển khai các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 là 2,221 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay chưa có khối lượng hoàn thành để thu hồi vốn tạm ứng, đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc để xảy ra tình trạng chuyển tiếp kéo dài.

Nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết chưa đạt để nhập nguồn Tabmis cho các chương trình, dự án (đến nay mới nhập Tabmis được 71,011 tỷ đồng/213,5 tỷ đồng, chỉ đạt 33,3%). Đây là tồn tại, hạn chế đã kéo dài nhiều năm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đề nghị UBND tỉnh có phương án khắc phục ngay từ khi xây dựng kế hoạch vốn từ các nguồn này.

Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh cần lưu ý như: Dự án VNSat kế hoạch vốn giao năm 2022 cao hơn so với nhu cầu vốn cũng như tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến phải điều chỉnh giảm 24,8 tỷ đồng; dự án Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông dự kiến bố trí 22,9 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành ký Hiệp định vay để giải ngân nguồn vốn. Sau khi dự kiến phân bổ cho các dự án, kế hoạch vốn ODA năm 2022 còn dư 42,428 tỷ đồng theo Báo cáo của UBND tỉnh là chưa chính xác, qua rà soát kế hoạch vốn ODA sau khi dự kiến phân bổ cho các dự án còn lại 67,228 tỷ đồng cần điều chỉnh giảm.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với các giải pháp UBND tỉnh đã đưa ra nhằm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh các giải pháp UBND tỉnh đã trình bày tại Báo cáo, theo Ban Kinh tế - Ngân sách cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát các dự án bố trí từ nguồn ngân sách địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, xây dựng phương án điều chuyển vốn trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền để đảm

bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ.

- Đối với các dự án kéo dài kế hoạch vốn, đề nghị chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân để thanh toán khối lượng thu hồi vốn tạm ứng. Về lâu dài UBND tỉnh cần có giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng chuyển nguồn vốn đầu tư quá lớn như thời gian vừa qua.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án phân bổ 67,228 tỷ đồng vốn ODA chưa phân bổ. Trường hợp Trung ương thu hồi vốn, đề nghị xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Đại biểu tham dự Kỳ họp;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐ phòng Công tác HĐND;
- Lưu VT, HSKH, (Tr).

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Đạo